

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KIM BẢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1054/UBND-YT

Kim bảng, ngày 29 tháng 9 năm 2021

V/v tăng cường quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong huyện;  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp, tính từ 19/9/2021 đến nay toàn huyện có 25 ca nhiễm SARS-CoV-2, nhiều trường hợp F0, F1, F2 là công nhân của các doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn số 2549/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 103/TTCH-KGVX ngày 28/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy PCD Covid -19 tỉnh Hà Nam về việc tập trung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Trước tình hình dịch phát sinh khó lường ở công nhân Khu CN Châu Sơn, để có giải pháp chủ động, căn cơ, thích ứng các tình huống phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, nhất là hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và sự tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ công nhân viên, lao động, các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, của Tỉnh, của huyện.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Huyện Ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa phương, đơn vị quản lý. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời quản lý chặt chẽ người đi về từ vùng có dịch, các doanh nghiệp có dịch về địa bàn, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà theo quy định. Các trường hợp đi về từ khu công nghiệp có dịch yêu cầu khai báo y tế, test nhanh kháng nguyên, tự theo dõi sức khỏe và hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác.

UBND các xã, thị trấn, các ngành tiếp tục triển khai văn bản số 1052/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND huyện.

2. Phòng Kinh tế-HT chủ động phối hợp các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, trước mắt tập trung Khu công nghiệp Châu Sơn thu thập đủ danh sách công nhân từng Doanh nghiệp nhà máy, lọc chọn ra danh sách cho từng xã (có phân loại từng doanh nghiệp) báo cáo UBND huyện đồng thời gửi cho các xã, các ngành để quản lý, truy vết.

Phòng Kinh tế-HT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn: rà soát, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tầm soát đối với các đối tượng, các địa điểm có nguy cơ cao như khu điều trị của Trung tâm Y tế, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân, chợ, người ho, sốt, cảm cúm, khó thở... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp trong và ngoài cụm Công nghiệp

3. Đối với các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân không hoang mang, chủ động rà soát địa bàn, lập danh sách, phân tích tình hình để tổ chức cho nhân dân TEST nhanh đối với các trường hợp nguy cơ cao (phù hợp năng lực tối đa đáp ứng của y tế); từng bước, kiên nhẫn, làm từng phần đến hết.

Đối với các công nhân công ty đã có dịch, nguy cơ cao cần chú ý từng hoàn cảnh, đặc biệt là con nhỏ, cha mẹ già yếu ở cùng để có phương án khi bị dịch, nghi dịch, an sinh xã hội.

Đối với trường hợp F1 đã xác định ở các ca dương tính trước đó, yêu cầu các Xã, thị trấn rà soát không để lại trong cộng đồng dân cư, trước mắt đảm bảo tối thiểu đưa đi cách ly tập trung tại Tam Chúc, Ba Sao không thấp hơn 70% các ca F1, phân loại trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt, tuyệt đối không để F1 đã TEST nhanh dương tính ở lại nhà, gây nguy cơ lây dịch bệnh (chỉ để lại trường hợp F1 phụ nữ có con nhỏ, người già yếu, cao tuổi, bệnh nền nặng như suy tim, suy thận mạn,...và phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch).

4. Yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục xét nghiệm tầm soát định kỳ từ 5- 10% cho người lao động (chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chi trả); Trung tâm Y tế phối hợp với các xã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu nhà trọ công nhân. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giãn mật độ công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và bố trí cho các chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh (thường xuyên di chuyển) ở lại trên địa bàn tỉnh, huyện.

5. Giao Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các ngành liên quan rà soát, đánh giá điều kiện phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp trong các cụm Công

nghiệp thực hiện phương án “03 tại chỗ”, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Phòng Kinh tế -HT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài cụm công nghiệp về các điều kiện phòng, chống dịch.

6. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, kiểm soát các ổ dịch, không để dịch lây lan diện rộng, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung; dập dịch với tinh thần “thần tốc và triệt để”, quản lý chặt chẽ F1 theo quy định.

7. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với phòng Tài chính-KH, các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu thực hiện việc mua trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021, Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021, các quy định hiện hành và phù hợp tình hình dịch bệnh tại huyện, xã, thị trấn; đề xuất cơ chế hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các xã, thị trấn có dịch và có chốt kiểm dịch của huyện.

Trung tâm y tế chủ trì phối hợp phòng y tế báo cáo UBND huyện phương án và tổ chức cấp phát ngay TEST nhanh kháng nguyên cho UBND các xã thị trấn, các cơ quan để chủ động phát hiện vẩy, quét mầm bệnh cấp bách trong công đồng dân cư, trường học, chợ, công sở, doanh nghiệp.

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện đảm bảo ứng phó với tình huống xấu của dịch bệnh; kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung.

9. Phòng Giáo dục & ĐT phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, nắm bắt thông tin liên quan đến sức khỏe, dịch tễ của cán bộ, nhân viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh ở các trường trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, chỉ đạo thực hiện dạy và học trực tuyến đảm bảo an toàn hiệu quả.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Vận động người dân tham gia ủng hộ quỹ Covid-19 của huyện, của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (qua Phòng Y tế) để xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh; BCĐ PCD bệnh tinh; (đề b/c)
- Thường trực HU, TT HĐND huyện; (đề b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, YT (đề t/h).

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Trần Sơn**